

ชื่อผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
โครงการสินเชื่อฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประสพภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ

ที่	รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ	รายละเอียดข้อมูล
1	ชื่อผลิตภัณฑ์	โครงการสินเชื่อฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประสพภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ
2	วงเงิน (Loan to value)	กำหนดวงเงินกู้รายละไม่เกิน 500,000 บาท
3	ระยะเวลาการผ่อนชำระ	กำหนดให้ชำระหนี้คืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 15 ปี
4	ประเภทของการผ่อนชำระ	กำหนดชำระคืนเงินกู้เป็นรายเดือน/ 3 เดือน / 6 เดือน หรือรายปี (ตามที่มาแห่งรายได้)
5	อัตราดอกเบี้ย (ตลอดอายุสัญญา)	คิดดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับ MRR - 2.00 (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50)
6	อัตราดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ กรณีผิดนัดชำระ	กรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้ถึงกำหนดได้ทั้งหมด หรือบางส่วน ให้คิดดอกเบี้ยเพิ่มจากต้นเงินกู้ส่วนที่มีได้ชำระตามกำหนดในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น
7	ค่าบริการต่าง ๆ เช่น ค่าติดตามทวงถามหนี้	ตามประกาศค่าบริการต่าง ๆ ของธนาคาร
8	เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องทำตาม	เป็นเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. หรือเกษตรกรทั่วไปที่ธนาคารพิจารณาปรับขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าตามข้อบังคับ ฉบับที่ 44 ที่มีที่อยู่อาศัยหรือที่ทำการเกษตรอยู่ในเขตตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินซึ่งประกาศโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
9	ประกันภัยประเภทที่ลูกค้าที่จำเป็นต้องทำและที่สามารถเลือกทำได้	ลูกค้าสามารถเลือกทำประกันสินเชื่อได้ตามความสมัครใจ (ธนาคารไม่บังคับ)
10	ข้อควรระวังในเรื่องสำคัญ เช่น ค่าปรับที่จะเกิดขึ้น กรณีผิดนัดชำระหรือชำระบางส่วน การทำประกันภัยบางประเภทไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ	ข้อควรระวังสำหรับลูกค้า กรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้ถึงกำหนดได้ทั้งหมด หรือบางส่วน ให้คิดดอกเบี้ยเพิ่มจากต้นเงินกู้ส่วนที่มีได้ชำระตามกำหนดในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น
11	การแจ้งให้ชำระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	การแจ้งให้ลูกค้าชำระหนี้ หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามสมควร โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดชำระหนี้หรือเสียค่าธรรมเนียม เป็นใบแจ้งหนี้/ข้อความ SMS
12	การแจ้งได้รับชำระเงินจากลูกค้า เช่น ให้ใบเสร็จรับเงิน	ธนาคารจะออกใบเสร็จรับเงินเมื่อลูกค้าชำระหนี้ที่สาขา หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Slip Payment : กระดาษ & E-Slip)
13	การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการหรือแจ้งเตือนที่สำคัญต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	- ตามประกาศของธนาคาร - กรณีที่สำคัญเร่งด่วน ธนาคารจะส่งหนังสือแจ้งให้ลูกค้าทราบ - กรณีทั่วไป พนักงานจะนัดประชุมเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ
14	ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ/เจ้าของผลิตภัณฑ์	ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร call center 0-2555-0555 ต่อ 8170 หรือเว็บไซต์ธนาคาร www.baac.or.th

**ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายสำหรับสินเชื่อ/
โครงการสินเชื่อฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประสภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ**

ที่	รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ	รายละเอียดข้อมูล
1	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา	คิดดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับ MRR -2.00 (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50)
2	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
3	ค่าเบี้ยประกันภัย (ต่อปี)	เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
4	ค่าเบี้ยประกันชีวิต (ต่อปี)	ลูกค้าสามารถเลือกทำประกันสินเชื่อได้ตามความสมัครใจ
5	ค่าเบี้ยปรับไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (ต่อปี)	ไม่มี